

**Sản xuất (producer):** GS Nguyễn Ngọc Bích

**Viết lời cho phim (script writer):** Cố u Đới Tá Phạm Bá Hoa

**Đạo diễn:** Nguyễn Hà

Phim thực hiện công phu với nhiều tài liệu quý giá. Tác giả sách lá quốc kỳ, quốc ca được trình bày với hình ảnh sống động. Nội dung câu chuyện về quốc kỳ VNCH thật cảm động như tại Sundre (Canada), anh Trần Nam mua chiếc cờ 11 đờ treo và sau đó là những ngày đấu tranh để cờ vươn tung bay. Câu chuyện tại Massachusetts, tại Đới Hải Trờ Sydney...

Thực cảm động khi quốc kỳ của một dân tộc đã một lần lãnh thọ vào tay của người sở hữu tài mà vươn hiên ngang tung bay ngỏ ngho khắp thế giới.

Tôi đã khóc khi xem đoạn phim thu thập từ trận đánh không tên của Thiệu Sinh Quân VNCH trong những ngày cuối 4/1975. Trận đánh của các người đưa con của quân đội chỉ ở độ tuổi 15,16 mà của người sở hữu không khuất phục được. Trận đánh mà cuối cùng của người phải thân hào nhân sĩ đi đầu đình và các đưa con oai dũng của Thiệu Sinh Quân đã ép được của người phải chấp thuận cho các em được làm lễ chào quốc kỳ lần cuối. Tôi nhớ lòng, không lẽ con em quân đội chúng ta hào hùng thọ mà bây giờ chúng ta không được lễ được cờ sao?

37 năm trôi qua. Chúng ta hãy tin tưởng rằng sẽ bỏ tàn sẽ không thọ thọ tại, của người sở hữu phải chấp thuận, trải dài ta sông núi. Dù tuổi ngoài 60,70, thậm chí 80, cũng hãy sống cho xứng đáng, được vì chút lợi danh mà phải bỏ. Nếu tại tại được đấu được lòng không chấp nhận của người sở hữu, không hòa hợp với của người sở hữu và sẽ sàng hờ trờ người trong nước thì không lẽ lòng dân không được được chấp nhận?

Hãy giữ vững tâm lòng son sắt với lá cờ chính nghĩa vì chúng ta là con Rồng, cháu Tiên, là người da vàng không khuất phục bỏ quy. Chúng ta đã vượt bao gian khó để làm những việc không hề có trên thế giới là lá cờ vàng tung bay, bất chấp không còn lãnh thọ thì việc chấp nhận lễ giang san nên những kẻ được tài áp bức, lẽ nào không làm được?

Xin trân trọng cảm ơn Cố u Đới Tá Phạm Bá Hoa với những lời đạo diễn thật cảm động, cảm ơn

ê kíp làm phim.

Mỗi gia đình nên có một bản copy, phải có đủ nhữc nhữ con em chúng ta và lữch sữ lá cữ, và nhữ ng câu chuyữ n rữ t cữ m đữ ng khi bữ o và lá cữ và nhữ ng hình ã nh tuyữ t và i khi cữ tữ do phữ t phữ i bay khữ p thữ giữ i, tữ lá cữ tữ do trên cữ Giáo Hoàng, đữ n trên áo các và dãn cữ khữ p thữ giữ i.